

CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ WASHINGTON DC

Văn phòng Điều hành của Thị trưởng

Văn phòng Á châu Thái Bình Dương



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

PHÁT HÀNH LẬP TỨC:

Ngày 25 tháng 1, 2015

LIÊN LẠC:

LaToya Foster, (202) 727-5011, LaToya.Foster@dc.gov

Andrew Chang, (202) 727-5560, andrew.chang@dc.gov

Thị trưởng Muriel Bowser thông báo bổ nhiệm Giám đốc Văn phòng Á châu Thái Bình Dương

(WASHINGTON, DC) – Hôm nay, Thị trưởng Muriel Bowser thông báo bổ nhiệm ông David Dũng Đỗ vào vị trí Giám đốc Văn phòng Thị trưởng DC về Á châu Thái Bình Dương (OAPIA). Bà thị trưởng công bố Giám đốc mới tại bữa tiệc thường niên trao học bổng lần thứ 26 của Hiệp hội các Chủ Cửa hàng Bán lẻ Người Mỹ gốc Đại Hàn của DC (KAGRO-DC) diễn ra tại Nhà thờ Công giáo Ukraina.

Ông David Dũng Đỗ là một nhà hoạt động cộng đồng nhiều kinh nghiệm, người đi đầu trong hoạt động cộng đồng ở khu phố, và có quan tâm đặc biệt tới vấn đề giáo dục. Ông từng phục vụ trong Văn phòng Điều hành của Thị trưởng (EOM) thành phố Washington, DC dưới thời Thị trưởng Adrian M. Fenty và Thị trưởng Vincent C. Gray. Giám đốc David Dũng Đỗ cũng đã từng làm việc với một số tổ chức cộng đồng để thúc đẩy chương trình tài trợ kinh phí cho các doanh nghiệp nâng cấp cơ sở kinh doanh trong thời gian ông làm việc tại Văn phòng Phó Thị trưởng về Kế hoạch và Phát triển Kinh tế (DMPED).

“David Dũng Đỗ là một lãnh đạo đầy nhiệt huyết, có cam kết mạnh mẽ cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân của DC.” Thị trưởng Mayor Bowser phát biểu “Tôi chào mừng sự nhiệt huyết của ông David Dũng Đỗ và vui mừng được có ông tham gia đội ngũ lãnh đạo của mình. Ông David Dũng Đỗ sẽ đóng vai trò quan trọng đại diện cho chính quyền của tôi làm việc với cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương để mang đến một khởi đầu mới mẽ cho cư dân của DC.”

“Tôi rất vui mừng được Thị Trưởng Muriel E. Bowser bổ nhiệm để lãnh đạo Văn phòng Á châu Thái Bình Dương” Quyền Giám đốc David Dũng Đỗ phát biểu. “Tôi sẽ mang những kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về cộng đồng ở Washington, DC vào vai trò mới của mình. Trong nhiệm kỳ của mình, tôi sẽ chú trọng để làm sao cho cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương có một tiếng nói và một người vận động cho cộng đồng.”

Văn phòng Thị trưởng về Á châu Thái Bình Dương là cầu nối quý vị với Chính quyền DC. Nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân gốc Á châu Thái Bình Dương thông qua vận động và tham gia vào cộng đồng. Hãy vào trang web của chúng tôi www.apia.dc.gov.

đồng ở DC. Tôi sẽ đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề quan trọng nhất đối với cộng đồng gốc Á Châu Thái Bình Dương cũng như tiếp tục xây dựng quan hệ với các nhóm khác nhau.”

Trong cương vị Quyền Giám đốc, mục tiêu của ông David Dũng Đỗ sẽ là cùng nhau tiến tới bằng cách xây dựng cầu nối giữa cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương và tất cả mọi người DC khác. Ông David Dũng Đỗ sẽ lãnh đạo Văn phòng Thị trường Về Á châu Thái Bình Dương thực hiện nhiệm vụ của văn phòng là cải thiện chất lượng cuộc sống cho người gốc Á châu Thái Bình Dương ở DC thông qua vận động và tham gia vào cộng đồng. Ông sẽ cố vấn cho Thị trường, Hội đồng Thành phố, và các cơ quan của DC về quan điểm, nhu cầu, và những mối quan tâm của cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương tại DC, nêu kiến nghị về các chương trình và sáng kiến của thành phố ảnh hưởng tới cộng đồng, và giúp phối hợp các chương trình và sáng kiến của Chính phủ để tăng thịnh vượng chung cho cộng đồng gốc Á châu Thái Bình Dương.

KAGRO-DC là một tổ chức vận động nhằm thúc đẩy quyền lợi của Các chủ doanh nghiệp người Mỹ gốc Đại Hàn ở DC. Từ năm 1987, KAGRO-DC đã trao trên \$300,000 cho hơn 300 sinh viên, học sinh của DC thông qua bữa tiệc trao học bổng hàng năm.

###

Văn phòng Thị trường về Á châu Thái Bình Dương là cầu nối quý vị với Chính quyền DC. Nhiệm vụ của chúng tôi là nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân gốc Á châu Thái Bình Dương thông qua vận động và tham gia vào cộng đồng. Hãy vào trang web của chúng tôi www.apia.dc.gov.